



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านควนใหม่ หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำพุ
อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านควนใหม่ หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทำการเจาะบ่อบาดาล โดยใช้ท่อ PVC. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ ความลึก ๖๐ เมตร หรือได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม. งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ (Submersible Pump) ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ ขนาด ๒ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง รายละเอียดตามแบบแปลน กองช่าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ราคากลาง ๑๘๙,๗๐๐.- บาท)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๑. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่**สอบราคาจ้างดังกล่าว**
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นทางการสอบราคาจ้างครั้งนี้
๕. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า **๘๕,๓๖๕.-** บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อถือโดยเป็นสัญญาเดียว
๖. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติอยู่ในเงื่อนไขตามหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ด่วนที่สุด ที่ ปช ๐๐๒๘/ว ๐๐๐๙ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕ กำหนดให้คู่สัญญาต้องปฏิบัติดังนี้
 - ๖.๑ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี รายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
 - ๖.๒ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 - ๖.๓ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าเกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ให้ผู้ซื้อแบบและรายการไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง ในวันที่ ๑๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างโครงการดังกล่าว และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ ๑๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ โดยถือว่าผู้ซื้อแบบและรายการใดไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้าง หรือรับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมตามวันและเวลาดังกล่าว ให้ถือเสมือนว่าได้ไปดูและทราบสถานที่ก่อสร้าง หรือรับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมต่าง ๆ ในการก่อสร้างแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ในเวลาทำงานจะนำมาเป็นข้ออ้างเพื่อการใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

กำหนดยื่นของสอบราคา ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ และในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ห้องสำนักงานท้องถิ่นอำเภอบ้านนาสาร ชั้น ๒) อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กำหนดเปิดของสอบราคา ในวันที่ ๑๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ห้องสำนักงานท้องถิ่นอำเภอบ้านนาสาร ชั้น ๒) อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ ๓๐๐.- บาท ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ระหว่างวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ หรือตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ www.numpu.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐ - ๗๗๓๔ - ๘๑๐๘ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(ลงชื่อ)



(นายสนธยา โปอินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

